

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๐๒๐๔๖๒</p> <p>เรื่อง : ขอลอนร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนแควน้อย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ลอนร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนแควน้อย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สกก.)</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนแควน้อย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑. ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สกก. ตรวจสอบพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้</p> <p>๓. กษ. เสนอว่า สกก. ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนแควน้อย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ในเรื่องนี้แล้วมีข้อสังเกตว่าแนวเขตการปกครองท้องที่ไม่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยขอให้กรมชลประทานตรวจสอบและยืนยันแนวเขตการปกครองท้องที่ไม่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าการระบุแนวเขตการปกครองที่ปรากฏในช่วงบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแควน้อยมีความคลาดเคลื่อนไปจากเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการระบุตำแหน่งที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแควน้อยเดิมที่ระบุไว้ในเขตท้องที่ตำบลคันไช้ และตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลบ้านกลาง อำเภอสว่างวีรวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๘/๒๕๕๐) แต่ปัจจุบันตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคันไช้ และตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลบ้านกลาง อำเภอสว่างวีรวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไม่สอดคล้องกับบัญชีทางน้ำชลประทานแนบท้ายประกาศดังกล่าว</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อประกาศกำหนดทางน้ำชลประทานใหม่ และให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

<p>๔. กษ. จึงมีความประสงค์ขออนุญาตร่างกฎกระทรวงดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. เพื่อไปดำเนินการยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมดำเนินการประกาศกำหนดทางน้ำชลประทานใหม่ให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ</p> <p><b>มติ ครม.</b> : อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำ ชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอ้อยเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่เสนอได้ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบต่อไป</p>	
--	--

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p><b>๐๒๐๔๖๒</b></p> <p><b>เรื่อง :</b> การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล</p> <p><b>สารัตถะ :</b> สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑. มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พิจารณากำหนดมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการจัดทำใบอนุญาต หนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้อยู่บนหลักการที่กฎหมายกำหนด สามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้เอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. กำหนดให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในการตรากฎหมายว่าบรรดาการขออนุญาต การอนุญาตและการออกใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต รวมตลอดทั้งการอนุมัติ การแจ้ง การขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน การรับรอง และการออกใบเสร็จรับเงินด้วยนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการนั้นกำหนด ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ให้การดำเนินการโดยวิธีทางดิจิทัลซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น</p> <p>๓. ให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาต การแจ้ง การขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน การออกหนังสือรับรอง ให้ดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลควบคู่ไปกับการให้บริการตามปกติ และให้การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจะต้องไปรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ทุกหน่วยพัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Services จำนวนรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕๐ งานบริการ โดยจัดทำแผนการดำเนินการพัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Services รวมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ยกเลิกการใช้กระดาษให้ได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หากหน่วยงานใดยังไม่พร้อมให้แจ้งสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๔. กรณีการออกบัตรของหน่วยงานของรัฐให้กับประชาชนนั้น หน่วยงานที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง แล้ว ให้ยกเลิกการออกบัตร โดยพัฒนาระบบทะเบียนให้สามารถ</p>	<p><b>หน่วยงานที่รับผิดชอบ :</b> สำนักงาน ก.พ.ร./กษ. (ปศ.)</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ :</b></p> <p>เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนจะได้รับบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงงานบริการได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ และเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการข้อมูล และบริการต่างๆ ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์</p> <p><b>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>

ตรวจสอบสิทธิของประชาชน โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบออนไลน์แทนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณา แล้ว เห็น ขอบต่อการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ เนื่องจากเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนจะได้รับบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงงานบริการได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ และเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการข้อมูลและบริการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล ให้สามารถบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความปลอดภัย ของการบริการภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในทุกมิติ และควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ ในการพัฒนาระบบ โดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นเจ้าภาพ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณและลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตลอดจนทำให้ได้ระบบการบริการที่มีประสิทธิภาพเป็น Big data ใช้ประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ และควรมีการแก้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

**มติ ครม. :** ๑. เห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยอาจพิจารณาให้มีการนำร่องดำเนินการในภารกิจของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการและนักลงทุนเป็นสำคัญก่อน ตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องออก/ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว ก็ให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความเห็นของของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... ตามความเห็นของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย

๒. ในกรณีที่หน่วยงานใดไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเพื่อรองรับการดำเนินการผ่านระบบดิจิทัล ได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่สามารถพัฒนางานบริการให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) หรือยกเลิกการใช้กระดาษได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติให้หน่วยงานดังกล่าว เปรื่องประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการเป็นรายกรณีย้จัดลำดับตามความสำคัญ เปรื่องด่วน และความพร้อมของหน่วยงาน รวมถึงระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วย

๓. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น (๑) ความพร้อมของหน่วยงาน ในการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล เช่น ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ต (๒) การบูรณาการร่วมกันเพื่อการพัฒนา

<p>ระบบและการเชื่อมโยงข้อมูล และ (๓) ความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปพิจารณาให้ได้ข้อยุติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๔. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและชักจูงความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อให้การพัฒนางานบริการภาครัฐให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และการออกเอกสารของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลมีมาตรฐานในการดำเนินงานในแนวทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป</p>	
--	--

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p><b>๐๒๐๔๖๒</b></p> <p><b>เรื่อง :</b> การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p><b>สารัตถะ :</b> ดศ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. การดำเนินการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการทำสำมะโนประชากร ครั้งที่ ๑๒ และเป็นการทำสำมะโนเคหะครั้งที่ ๖ ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะของประชากร และลักษณะที่อยู่อาศัยของประชากรทุกคนในประเทศ ตามที่อยู่จริงให้ครบและครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และใช้เป็นฐานในการคาดประมาณจำนวนประชากรของประเทศไทยในอนาคต ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด โดยมีระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ใช้งบประมาณทั้งโครงการเป็นจำนวนเงินงบประมาณ ๗๑๕.๕ ล้านบาท</p> <p>๒. สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ๒๕๕๓ กับ ๘ หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัทไพรซ์เนียไทย จำกัด เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสถิติ โดยความร่วมมือการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน เกิดการบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ที่มีอยู่แต่ละหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน</p> <p>๓. สำนักงานสถิติแห่งชาติ เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์</p>	<p><b>หน่วยงานที่รับผิดชอบ :</b> ดศ./กษ. (สผง.สป.กษ.)</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ :</b></p> <p style="text-align: center;">เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วนในการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหาร การวางแผนพัฒนาด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่</p> <p><b>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>

ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้คำแนะนำ ปรีกษา กำกับดูแลการดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประชากรตามที่อยู่จริง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วน ในการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหาร การวางแผนพัฒนาด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ จึงเห็นด้วยในหลักการตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

**มติ ครม. :** เห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย